



## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๑๐๑,๙๐๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ‘มศว’แนะต้องสร้างครูเป็นมืออาชีพ ปรับวิชาเลือกให้รู้ทันสังคม-ช่วยแก้ปัญหาเด็กในร.ร.

ดร.วรวิฐ สุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากที่นิสิตครูต้องออกไปสอนนักเรียนในช่วงชั้นปีที่ 5 เป็นช่วงเวลาของการฝึกสอน ทำให้พบว่านิสิตครูนอกจากจะเรียนรู้ในชั้นเรียน มีความรู้ในศาสตร์วิชาเอกของตัวเองแล้ว ยังต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาครู และก่อนที่จะเป็นครูจะต้องรู้เท่าทันสังคม หากนิสิตครูยังไม่ปรับตัว ไม่เปิดหูตาให้กว้าง เราจะเป็นครูที่รู้ไม่ทันโลก รู้ไม่ทันสังคม ช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนไม่ได้เลย พอเจอปัญหาครูกลับเครียดและบางครั้งก็ไม่เข้าใจเด็ก

“ผมคิดว่า มศว ต้องสร้างครูเชิงรุกให้มากขึ้นและจะต้องมีกระบวนการ มีวิชาเลือกที่เปิดหูตานิสิตครูมีภูมิคุ้มกัน และมีวิธีการที่จะรับมือกับทุกๆ ปัญหา เมื่อต้องออกไปสอนจริงๆ หลักสูตร กศบ.ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไม่มีวิชาเลือกที่ทำให้นิสิตครูรับมือกับปัญหาจริงได้เลย เช่น ปัญหายาเสพติด ห้องในวัยเรียน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียด

อ่อนและซับซ้อน ทุกคนอาจจะคิดว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเดิมๆ แต่ในความซ้ำซากนั้น ปัญหาที่มีความซับซ้อนและละเอียดขึ้น หากนิสิตครูไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นครูเชิงรุก จะไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้” ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการชุมชน กล่าว

ดร.วรวิฐกล่าวต่อว่า อยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคุรุสภาเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะการจะสอนวิชาใดนั้น สถาบันการศึกษาต้องแจ้งต่อคุรุสภาและศธ. ซึ่งหากหน่วยงานที่ดูแลกำกับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ มองไม่เห็นความสำคัญของวิชาที่จะสอน ให้นิสิตครูเป็นครูเชิงรุกหรือครูมืออาชีพ ก็ควรเปิดโอกาสให้แต่ละมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรของตัวเอง ให้ก้าวทันโลก เป็นที่พึงให้นักเรียน ซึ่งขณะนี้ทางคณะศึกษาศาสตร์กำลังคิดปรับวิชาเลือก เพื่อให้นิสิตครูรู้เท่าทันโลกและสังคมให้มากขึ้น

